



Ngày 29 Tháng Hai, 2024

Kính gửi Cộng đồng Học viện Nghệ thuật Sáng tạo Kunsmiller,

Cám ơn sự hợp tác liên tục của quý vị trong quá trình tuyển chọn hiệu trưởng cho Học viện Nghệ thuật Sáng tạo Kunsmiller (KCAA). Sau khi hoàn tất quá trình tìm kiếm trên toàn quốc và phỏng vấn nghiêm ngặt với Ban hợp tác và Ủy ban Hợp tác Học đường (CSC), chúng tôi xin vui mừng thông báo rằng chúng tôi có hai ứng viên chung kết sẽ tham gia các bước tiếp theo của quá trình tuyển dụng.

- TS. Johanna Strong
- TS. Mark Fritzenschaft

Như đã chia sẻ trước đây, chúng tôi đã có thể tiến hành một số quy trình mới trong quá trình tuyển chọn hiệu trưởng năm nay để khiến quy trình này trở nên thú vị, dễ tiếp cận hơn và tăng cơ hội cho các ứng viên kết nối với cộng đồng trường học. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện sắp tới sau đây để cộng đồng có thêm cơ hội lắng nghe ý kiến từ các ứng viên chung kết của chúng tôi:

- **Diễn đàn Cộng đồng Trực tuyến:** Các ứng viên chung kết của chúng tôi sẽ tham gia sự kiện trực tiếp qua Zoom vào **Thứ Hai, ngày 4 tháng Ba, 2024 từ 5:00-6:30 chiều**. Các ứng viên chung kết sẽ giới thiệu bản thân và chia sẻ ngắn gọn về các mối quan tâm và tầm nhìn của họ đối với KCAA. Các ứng viên sẽ trả lời nhiều câu hỏi khác nhau do cộng đồng gửi trước đó. Vui lòng gửi câu hỏi của quý vị bằng cách sử dụng [mẫu điền](#) này. Quý vị cũng có thể nộp câu hỏi và gửi yêu cầu phiên dịch đến brittany_barela@dpsk12.net. Do thời gian có hạn, các ứng cử viên chung kết của chúng tôi sẽ được đặt khoảng 7-10 câu hỏi. Sự kiện này sẽ được thu âm/thu hình và đường liên kết đến bài thuyết trình, tiểu sử của ứng viên, và đường liên kết đến bản khảo sát ý kiến phản hồi sẽ được đăng trên trang web của trường.
- **Tham quan Học tập Phương pháp Giảng dạy:** Vào **Thứ Ba, ngày 5 tháng Ba, 2024**, các ứng viên chung kết sẽ dành một ngày để hoàn tất các đánh giá thẩm định hiệu suất với đội ngũ của chúng tôi.
- **Sự kiện Gặp gỡ và Chào hỏi:** Các ứng cử viên chung kết sẽ gặp gỡ học sinh, nhân viên, gia đình và khách ghé thăm trong giờ tan học buổi chiều vào **Thứ Ba, ngày 5 tháng Ba, 2024**. Các ứng viên sẽ có mặt trong thời gian đó để kết nối thân mật với cộng đồng KCAA và trả lời các câu hỏi bổ sung liên quan đến vai trò ứng cử viên của họ.

Chúng tôi đánh giá cao ý kiến của tất cả các bên có lợi ích liên quan. Để thực hiện việc này, chúng tôi muốn mời các học sinh, nhân viên, gia đình và thành viên cộng đồng nộp ý kiến phản hồi về các thể mạnh cũng như những điều cần cân nhắc về ứng viên chung kết để giúp đưa ra quyết định tuyển dụng cuối cùng cho giám đốc học khu. Vui lòng chia sẻ phản hồi của quý vị về các thể mạnh và những điều cần cân nhắc về từng ứng viên chung kết dựa trên nhu cầu của trường. Ý kiến phản hồi có thể được nộp trong **bản khảo sát** có đường liên kết bên dưới hoặc bằng cách gọi cho Văn phòng Khuyến khích Gia đình & Cộng đồng Tham gia (FACE) theo số 720-423-3054. Quý vị cũng có thể gửi ý kiến phản hồi qua email đến brittany_barela@dpsk12.net. Vui lòng hoàn tất mọi ý kiến phản hồi trễ nhất vào **Thứ Hai, ngày 11 Tháng Ba, 2024**.

Khảo sát Ý kiến Phản hồi Cộng đồng (Tiếng Anh| Tiếng Tây Ban Nha):: <https://bit.ly/KCAAPrincipal2024>

Sau khi khung thời gian cho phép cộng đồng góp ý kết thúc, các ý kiến nhận xét sẽ được tổng hợp lại và chia sẻ để Giám đốc Học khu có đầy đủ thông tin nhằm đưa ra quyết định cuối cùng cho việc tuyển chọn hiệu trưởng. Các ứng viên chung kết sẽ tham gia bước cuối cùng của quy trình tuyển chọn là tham gia phỏng vấn với Giám đốc Học khu TS. Alex Marrero, Phó Giám đốc Học khu phụ trách Trường học TS. Tony Smith, Trưởng ban phụ trách Trường học Cesar Cedillo, và Phó Trưởng ban phụ trách Trường học Jen Troy.

Cám ơn sự tham gia liên tục của quý vị trong quy trình tuyển chọn này!

Trân trọng,

Melissa Boyd
Trưởng ban Hợp tác, Trung Học Phổ thông 2

TS. Christina Sylvester
Trưởng ban Dịch vụ Vận hành